

BÁO CÁO

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 19/9/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 23-NQ/TW), Đảng ủy Sở Du lịch báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH KHỐI ĐOÀN KẾT TRONG CƠ QUAN

Đảng ủy Sở Du lịch có 06 chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Kế hoạch và phát triển du lịch, Quản lý du lịch, chi bộ BQL Quân thể danh thắng Tràng An và Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch. BCH Đảng bộ Sở gồm 8 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 03 đồng chí; với tổng số 77 đảng viên (trong đó có 6 đảng viên dự bị) sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc và đa số có trình độ chuyên môn cao, nhận thức chính trị sâu sắc. Đảng ủy Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt trong cấp ủy và cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tích cực gương mẫu đi đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tổ chức sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định... qua đó nắm bắt, định hướng tư tưởng, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực trong mỗi cán bộ, đảng viên, đồng thời trang bị kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn giúp cán bộ, đảng viên cập nhật và lựa chọn thông tin để tránh bị kích động, lợi dụng, lôi kéo...

II. KẾT QUẢ 20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 23-NQ/TW

1. Khái quát tình hình

1.1. Những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

** Thuận lợi*

Trong giai đoạn vừa qua cơ chế, chính sách trong thu hút đầu tư du lịch ngày càng hoàn thiện và thống nhất từ Trung ương đến địa phương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã sớm ban hành, hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý cho công tác quản lý hoạt động du lịch, thu hút mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển du lịch; ngành du lịch được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để phát triển. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch như các khu du lịch, các khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí... đang từng bước được xây dựng và hoàn thiện, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng du lịch, góp phần tạo nên diện mạo mới cho tỉnh; địa bàn du lịch được mở

rộng; các điểm danh thắng được tôn tạo, nâng cấp; hệ thống các cơ sở lưu trú du lịch được quan tâm đầu tư phát triển... đã tạo nên những chuyển biến rõ rệt trước hết về số lượng khách du lịch đến Ninh Bình. Công tác nghiên cứu thị trường, xúc tiến, quảng bá du lịch có nhiều đổi mới về phương thức và nội dung....

** Khó khăn:*

Bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch Ninh Bình phát triển trong giai đoạn vừa qua còn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch của tỉnh chưa đủ sức thu hút; chưa có các chính sách đặc thù cho hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn; thiếu các dịch vụ vui chơi giải trí, các dịch vụ bổ sung, hỗ trợ khách, các khu mua sắm... Công tác quy hoạch, đầu tư phát triển du lịch chưa kịp thời, thiếu đồng bộ.

Công tác phối hợp giữa ngành du lịch với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương thực hiện quản lý nhà nước về du lịch có mặt hiệu quả chưa cao; Việc xây dựng, quản lý quy hoạch du lịch, quản lý khai thác tài nguyên du lịch nhất là quy hoạch trong vùng Di sản còn chưa phù hợp với thực tế, thiếu đồng bộ gây khó khăn cho công tác quản lý di sản và phát triển du lịch; Quy mô các doanh nghiệp du lịch còn nhỏ, nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch. Việc chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ tài nguyên du lịch còn chưa cao...

1.2. Về tình hình, tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan

Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết số 23, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư tưởng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Các tổ chức đảng đều thực hiện công tác tư tưởng gắn với việc đấu tranh chống lại các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các quan điểm phản động, sai trái chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Trong sinh hoạt chi bộ, công tác tư tưởng luôn là nội dung quan trọng, đồng thời các buổi sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề đã góp phần tạo sự gắn kết và tăng thêm sức chiến đấu cho cán bộ, đảng viên.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW

2.1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW

Ngay thời điểm thành lập Sở (tháng 12/2016), Sở Du lịch đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của BCH Trung ương khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thông qua các buổi học tập Nghị quyết, các buổi giao ban Lãnh đạo Sở, các cuộc họp chi bộ, cuộc họp cơ quan. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Sở tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Thông qua công tác phổ biến,

quán triệt, tuyên truyền đã góp phần định hướng và nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tạo được sự đồng thuận và phát huy sự tham gia của cộng đồng xã hội trong quá trình triển khai.

2.2 Việc ban hành văn bản để cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 23- NQ/TW

Nội dung của Nghị quyết số 23- NQ/TW được triển khai thực hiện thông qua hệ thống các văn bản Sở Du lịch tham mưu Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực du lịch; được lồng ghép triển khai thực hiện trong các văn bản của Sở ban hành như: Kế hoạch thực hiện Chủ đề công tác hàng năm, Kế hoạch công tác dân vận hàng năm, Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ hàng năm, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quy hoạch cán bộ, luân chuyển, điều động cán bộ...

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết luôn được cấp ủy, lãnh đạo Sở và các đơn vị trực thuộc Sở quan tâm triển khai thực hiện; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

3. Kết quả thực hiện chủ trương và các giải pháp

3.1. Xây dựng những định hướng chính sách nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhận thức tầm quan trọng của Nghị quyết số 23-NQ/TW Đảng ủy, lãnh đạo Sở thường xuyên chú trọng vai trò của công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành phố; sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; ngành Du lịch đã tập trung tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

- Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở đã đoàn kết, khắc phục khó khăn triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị nhất là tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà nước về du lịch, quản lý di sản nổi bật: Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 12-NQ/BCSD ngày 15/02/2017 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch và quản lý quy hoạch, khai thác có hiệu quả để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn... đạt kết quả rõ nét trên nhiều mặt, khách du lịch và doanh thu du lịch tăng mạnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tạo công ăn, việc làm cho hàng vạn lao động, từng bước nâng cao vị thế và hình ảnh thương hiệu du lịch Ninh Bình trong nước và quốc tế. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du

lich, quản lý di sản được tăng cường, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch và chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất phục vụ khách du lịch đã có nhiều cải thiện từng bước đáp ứng được nhu cầu của du khách, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Ninh Bình đã có nhiều đổi mới, đa dạng, phong phú với sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp du lịch.

- Công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Thực hiện tốt Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Sửa đổi một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức; các quy định của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm, trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao.

- Công tác thi đua - khen thưởng được tăng cường, nhất là việc phát động các phong trào thi đua, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân tích cực, lập thành tích cao trong các phong trào thi đua của tỉnh, của ngành.

- Phối hợp, triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giữ vững trật tự an ninh - trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông... tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Qua thanh tra, kiểm tra đã kết luận, chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong quản lý và thực hiện các quy định của pháp luật; kịp thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất những biện pháp chấn chỉnh, xử lý đối với tập thể và cá nhân theo quy định, tạo sự chuyên biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về du lịch; nâng cao chất lượng phục vụ của ngành du lịch đối với khách du lịch và của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với Nhân dân.

3.2. Việc phát huy vai trò của chính quyền nhà nước trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong những năm qua, Sở đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều chính sách về lĩnh vực Du lịch. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, điều chỉnh, bổ sung để từng bước giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước; việc chấp hành thời gian làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực.

3.3. Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; củng cố sự đoàn kết thống nhất trong từng cấp ủy, tổ chức đảng; vai trò gương mẫu của đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; cơ chế để người dân tham gia xây dựng Đảng.

Đảng bộ Sở thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ

thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, thực hành công khai, dân chủ trong Đảng. Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc nêu gương thực hiện nếp sống văn minh. Thực hiện tốt Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương “Về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú” đã góp phần thiết thực trong quản lý, rèn luyện đảng viên, đa số cán bộ, đảng viên trong Sở chấp hành tốt nghĩa vụ đối với nơi cư trú.

Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc tiếp tục cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ. Việc tổ chức sinh hoạt của Ban Chấp hành đảng bộ, các chi bộ đã thành nề nếp, ngày càng có chất lượng và hiệu quả, 100% số chi bộ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, đạt 97% đảng viên tham dự trong các buổi sinh hoạt. Kỷ cương, kỷ luật trong đảng được tăng cường thể hiện vai trò lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW tại Sở Du lịch đã đạt được nhiều kết quả tốt. Đảng uỷ Sở xây dựng được một tập thể đoàn kết, nhất trí, đồng sức, đồng lòng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị Tỉnh uỷ, HĐND và UBND giao, góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Các chủ trương, chính sách về du lịch của tỉnh được ban hành và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, bảo đảm đúng đắn, hợp lòng dân, góp phần khai thác mọi nguồn lực của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, gắn kết các tầng lớp xã hội, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác cán bộ được Sở quan tâm, chú trọng. Thực hiện tốt công tác đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc của nhân dân; đội ngũ công chức, viên chức được củng cố, kiện toàn, được bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân. Đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, chỉ số xếp hạng tăng mạnh qua các năm (*đặc biệt năm 2021 xếp thứ 9/18*), việc giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư, kiến nghị của nhân dân được thực hiện kịp thời; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có những chuyển biến tích cực, phát huy được quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động của Sở và Nhân dân, củng cố lòng tin và mối quan hệ tốt đẹp của nhân dân với chính quyền theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

* Tồn tại, hạn chế:

- Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ở một số đơn vị trực thuộc hiệu quả chưa cao, chưa đa dạng về hình thức tuyên truyền.

- Công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết việc thực hiện nghị quyết và các chương trình hành động tại 1 số chi bộ chưa được thường xuyên. Chưa đề ra giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

* Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:

Cấp ủy, lãnh đạo một số ít chi bộ chưa quan tâm đúng mức về vị trí, vai trò công tác đại đoàn kết dân tộc; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn chưa được thường xuyên.

* Bài học kinh nghiệm

- Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về đại đoàn kết dân tộc của Đảng, các cấp, các ngành phải cụ thể hóa chương trình hành động sát hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị để triển khai đồng bộ.

- Tích cực đa dạng hóa phương thức tập hợp quần chúng, chuyên tải đầy đủ, kịp thời đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tận người dân sẽ tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.

- Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự tiên phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực làm xói mòn niềm tin của nhân dân với Đảng. Chú trọng khơi dậy và phát huy tích cực, khả năng sáng tạo ở đoàn viên, hội viên và công chức, viên chức, lao động trong đơn vị

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp của cơ quan... Trong đó tăng cường chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, công chức, viên chức, người lao động về triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của Sở. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện và nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ban hành các chế độ, chính sách về lĩnh vực du lịch phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Đổi mới quản lý nhà nước về du lịch.

3. Tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng tác phong làm việc dân chủ, chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự; nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và lao động cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Thực hiện rà soát công khai quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch luân chuyển sắp xếp cán bộ theo đúng các quy định hiện hành, làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các quy định trong việc bổ nhiệm, điều động công chức, viên chức; công tác đào tạo, tập huấn; công tác thi đua khen thưởng.

5. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể và Ban Thanh tra nhân dân, phát huy vai trò đại diện cho quyền lợi của công chức, viên chức và người lao động. Duy trì tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của Sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trên đây là báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 11/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh của Đảng ủy Sở Du lịch.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh (để b/c);
- BTV Đảng ủy Sở;
- Các chi bộ trực thuộc;
- Các tổ chức đoàn thể;
- Lưu: VPĐU.

**T/M ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ**

Phạm Duy Phong